
~ ๑ ~ 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 

วันอังคารท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 

*********************** 
ผูเขาประชุม 

ล ําด ับ ท ี ่ ช ื่อ -สก ุล ต าํแหน ง ลายม ือช ื่อ  หมายเหต  ุ
๑  นายส ําเนา  ว ิทยาน ุกรณ  ประธานสภาเทศบาลต ําบลบ านนา ส ําเนา  ว ิทยาน ุกรณ   
๒  นายบรรเจ ิด  จร ิตงาม  รองประธานสภาเทศบาต ําบลบ านนา บรรเจ ิด  จร ิตงาม   
๓  นายว ิน ัย  ห ิร ัญ ร ักษ  เลขาน ุการสภาเทศบาลต ําบลบ านนา ว ิน ัย  ห ิร ัญ ร ักษ   
๔  นายสมน ึก  กล ิ่นบ ุตร สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  สมน ึก  กล ิ่นบ ุตร  
๕  นายศ ักด ิ์ส ิทธ ิ์  ร ัตนมาหไพศาล  สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  ศ ักด ิ์ส ิทธ ิ์  ร ัตนมหาไพศาล   
๖  นายสมพงค   ส ุทธ ิสถ ิตย  สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  สมพงค   ส ุทธ ิสถ ิตย   
๗  นายสมค ิด  ปะส ิ่งชอบ  สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  สมค ิด  ปะส ิ่งชอบ   
๘  นายพ ีระพงษ   จร ิตงาม  สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  พ ีระพงษ   จร ิตงาม   
๙  นายส ุชาต ิ  เหล ็กเพชร สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  ส ุชาต ิ  เหล ็กเพชร  

๑๐  นายขว ัญ ช ัย  ถนอมธ ีระน ันท  สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  ขว ัญ ช ัย  ถนอมธ ีระน ันท   
๑๑  นายสมน ึก  เก ิดผล สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา  สมน ึก  เก ิดผล  
๑๒  นายบรรจบ  แววด  ี สมาช ิกสภาเทศบาลต ําบลบ านนา บรรจบ  แววด  ี  

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายอิทธิพงศ  ชํานาญ ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ี อิทธิพงศ  ชํานาญ 
 นายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
๒. นายสังวร  รัตนทารถ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  สังวร  รตันทารถ

ปลัดเทศบาลตําบลบานนา 
3. นางสาวสุการดา  ผอนให หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สุการดา  ผอนให 
4. นางสาวปานทิพย   ประทุมเมศร ผูอํานวยการกองคลัง ปานทิพย   ประทุมเมศร 
5. นายสุรพันธ  เหลืองออน ผูอํานวยการกองชาง สุรพันธ  เหลืองออน 
6. นางวนิดา  ควรหา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ วนิดา  ควรหา  
7. นายสรทรรศน  คํ้าชู ผูอํานวยการกองการศึกษา สรทรรศน  คํ้าชู 
8. นายเกษม  ไกรลาศ เจาพนักงานการประปา รักษาราชการแทน เกษม  ไกรลาศ 
 ผูอํานวยการกองการประปา 
9. นายธวัช  เสนาะ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ธวัช  เสนาะ 
10. นางวิจิตรา  วงศคงดี หัวหนาฝายอํานวยการ  
11. นางพิกุล  เนียมพุมพวง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

12. นางสาวกัญญา  ศรีเสริม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กัญญา  ศรีเสริม 
13. นางสาวสุพรรษา  จุลเจือ ผูชวยนักประชาสัมพันธ สุพรรษา  จุลเจือ 
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เร่ิมประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สวัสดีทานปลัดอิทธิพงศ ชํานาญ ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ตําบลบานนา สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ หัวหนากองงานทุกกองงาน 

ขาราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับวันนี้เปนการประชุมใน
วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ลงมติ ในเมื่อสมาชิกสภาฯไดมา
กันครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
บานนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖3 วันอังคารท่ี 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 
ผมขอเปดการประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ไมมี- 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2 ครับ รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลตําบลบานนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2563 ขอเชิญทานสมาชิก
สภาฯชวยตรวจทานรายงานการประชุม วามีขอความตรงไหนบกพรองที่
จะตองแกไขบาง ตัวอักษรและตัวเลขผิดตรงไหนบาง ขอเชิญ
ตรวจดูในรายงานการประชุมครับ ขอเชิญทานสท.สมคิด ปะส่ิงชอบ ครับ 

 
นายสมคิด  ปะส่ิงชอบ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ  หัวหนากองงานทุกทาน ขาราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน

ผม นายสมคิด ปะส่ิงชอบ ในรายงานการประชุมเมื่อวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 คําอภิปรายของทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท 
ไดอภิปรายไว หนาท่ี 28 แถวลางข้ึนขางบนบรรทัดท่ี 8 ทาน
ประธาน ลองไปปดแถวบาน ผมก็มีกอนถึงบานสท.อู ไมเห็นมีใคร
ปดเลย ผมขออนุญาตแกไขจาก ไมเอก เปน จัตวา บานสท.อู 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - หนาท่ี 28  แถวลางข้ึนขางบนบรรทัดท่ี 8 ทานประธาน ลองไป 
ประธานสภาฯ  ปดแถวบาน ผมก็มีกอนถึงบานสท.อู ไมเห็นมีใครปดเลย สมาชิกสภาฯ

ทาน ใด เห ็น สมคว ร ให เ ป ลี ่ยนจาก ไม เอก เปน จัตวา เปน 
บานสท.อู ตามท่ีทานสท.สมคิด ปะส่ิงชอบไดเสนอ ขอใหยกมือครับ 
ขอบคุณครับ 

 

/-2-มติท่ีประชุม... 
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  มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันท หนาท่ี 28  แถวลางข้ึนขางบนบรรทัดท่ี 8 

ทานประธาน ลองไปปดแถวบาน ผมก็มีกอนถึงบานสท.อู ไมเห็นมี
ใครปดเลย  

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ไมทราบวามีทานสมาชิกทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ  
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯทานใดเห็นสมควรรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2563  
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ -ไมมี- 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนมาเพื่อพิจารณาเสร็จแลว 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ -ไมมี- 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 5.1 ญัตติเพื่อ 
ประธานสภาฯ พิจารณา ขอเชิญทานเลขาฯวินัย หิรัญรักษ ครับ 
 
นายวินัย  หิรัญรักษ - เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายวินัย 

หิรัญรักษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานนา ในระเบียบวาระท่ี ๕ 
เรื่องท่ีเสนอใหม 5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา 
5.1.1 ญัตติขอยกเลิกญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2563 โอนลด 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 260,000.- บาท  
 

/-3-คงเหลือ... 
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คงเหลือหลังโอนลด  240,700.- บาท 
โอนเพิ่ม 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ต้ังไว 40,670.- บาท  ใชไป 
0.00 บาท คงเหลือ 40,670.- บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้ 260,000.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  300,670.- บาท  (ตามเอกสารแนบ 1) 
5.1.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 
โอนลด  232,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 232,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  268,700.- บาท 
โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  232,000.- บาท  
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา (สํานักปลัด) หมูท่ี 8 
ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนจํานวนเงินหลังโอนไป
ต้ังจายรายการใหม เปนจํานวนเงิน  232,000.-บาท   
(ตามเอกสารแนบ 2) 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม 5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา ญัตติ 
ประธานสภาฯ  5.1.1 ญัตติขอยกเลิกญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2563 และญัตติ 5.1.2 ญตัติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ขอเชิญทานผูเสนอญัตติครับ 

นายอิทธิพงศ  ชํานาญ - ขอบคุณครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ และ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ ในสวนของญัตติเพื่อพิจารณาใหม  
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา ญัตติ 5.1 และญัตติ 5.2 เปนญัตติท่ีเกี่ยวของกัน ขออนุญาต

มอบหมายหัวหนาสํานัก ไดนําเรียนช้ีแจงท้ัง 2 ญัตติ ขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯครับ  

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญคุณสุการดา ผอนให หัวหนาสํานักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวสุการดา  ผอนให - เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติ  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุม ดิฉัน นางสาวสุการดา 

ผอนให หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ญัตติ 5.1.1 ญัตติขอยกเลิกญัตติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563  

/-5-โอนลด... 
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โอนลด 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 260,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  240,700.- บาท 
โอนเพิ่ม 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารทั่ว ไป งานบริหารทั่ว ไป หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ต้ังไว 40,670.- บาท  
ใชไป 0.00 บาท คงเหลือ 40,670.-บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 260,000.- 
บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  300,670.- บาท  
ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลบานนา เนื่องจากการตรวจสอบพบขอมูลผิดพลาดใน
การโอนผิดหมวดครุภัณฑ ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ซึ่งจะตองโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง ขอไดโปรด
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา เพื่อพิจารณา 
ขอเสนอญัตติ ญัตติ 5.1.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
โอนลด  232,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 232,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  268,700.- บาท 
โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  232,000.- บาท  
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  โครงการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา (สํานักปลัด) หมูท่ี 8 
ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนจํานวนเงินหลังโอน 
ไปต้ังจายรายการใหม เปนจํานวนเงิน  232,000.-บาท   
หลักการและเหตุผล เนื่องดวยเทศบาลตําบลบานนา ไดยกฐานะเปน
เทศบาลตําบลบานนา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 และไดใช
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา (สํานักปลัด) หมูท่ี 8 มาต้ังแต 
พ.ศ. 2539 ซึ่งในปจจุบันอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา 
(สํานักปลัด) ไดใชมาเปนเวลานาน ทําใหสภาพอาคารเกาและทรุดโทรม
และในปจจุบันอาคารดังกลาวพื้นหลังคารั่วทําใหน้ําไหลซึมทําให 
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ฝาเพดานหลนแตกหักเสียหาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
และผูมารับบริการได สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานนา จึงขออนุมัติ
จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา 
(สํานักปลัด) หมูท่ี 8 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอ
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา เพื่อพิจารณาคะ 
 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรือจะอภิปราย ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  ทานสท.พีระพงษ จริตงาม ครับ 
 
นายพีระพงษ  จริตงาม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายพีระพงษ จริตงาม ญัตติโอนลด 

โอนเพิ่ม มีการประชุมไปเมื่อครั ้งที่แลว ผมก็ไดอภิปรายและกไ็ด
สอบถามไปวาโอนลด โอนเพิ่ม เราโอนไปเพื่อทําอะไร อยางไหนและ
ไมเห็นมีโครงการอยางไรมา แตวันนี้ก็มายกเลิกโอน ถาวันทีป่ระชุม
ครั้งแลว ถาเราไมไดอนุมัติเขาไป ก็จะเกิดอะไรข้ึน ฉะนั้น ผมก็ไม
เขาใจวาเปนอะไร เปนอยางไรนะครับ กอนท่ีจะนําเขาสูสภา นาจะ
ตรวจสอบใหดีวาโครงการท่ีเราจะนําไป จะใชไดไหม เปนอะไรไหม 
แตวันนี้นะครับก็มีญัตติมายกเลิกนะครับ แตผมเขาใจนะครับ 
เพราะวาผมข้ึนไดไปดูท่ีบนสํานักงานมีความเสียหายจริงๆ ผมก็ไมได
ติดอกติดใจอะไร แตครั้งที่แลวที่ผานมารับเขาสูสภานะครับแลว 
ก็เหมือนวาจะสภาเรา ถาเราไมมีการตรวจสอบ ไมมีการเช็ค ก็จะไมมี
เหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนครับ แตวันนี้ผมก็ไมมีอะไรมากนะครับ 
อยากจะฝากทานประธานสภาและผูท่ีเกี่ยวของตอๆไปจะมีการโอนลด 
โอนเพิ่ม ทําตรงใดก็ตาม ขอใหพิจารณาการตรวจสอบใหดี เราอยาให
สภาของเราเปรียบเสมือนเปนของเลน เมื่อ 2-3 วัน ท่ีผานมาขอญัตติ
เพื่อใหโอนลด โอนเพิ่มไป แตวันนี้ก็มายกเลิกแลว สภาเราไมใช
เหมือนของเลนอยางนี้ ขอฝากทานประธานสภาถึงผูท่ีเกี่ยวของวา
ตอไปนะครับ ถามีญัตติแบบนี้ขอใหตรวจสอบใหดีสักนิดนึ่งกอน
นําเขาสูสภา แตวาโครงการนี้ สําหรับตัวผมก็มีความคิดเห็นวา ผมก็
สนับสนุนนะครับ เพราะวาสํานักงานของเราท่ีข้ึนไปดูเนี่ยนะครับ เห็น
ฝา อะไรตางๆ และมันพังเสียหายจริงๆนะครับ ขอนําเรียนแคนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

   
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานผูบริหารนําเรียนช้ีแจง ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายอิทธิพงศ  ชํานาญ - ขอบคุณครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ และ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ เนื่องจากการโอนตองตรงหมวด แต 
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา ก็เกิดเอ็กซิเด็นท วาเกิดการโอน ไมตรงหมวด ถาไมตรงหมวด ไม

สามารถใชในการซอมแซมไดนะครับ แลวก็ในสวนท่ีผมเสนอญัตตินะ
ครับ เมื่อมีขอผิดพลาดท่ีเปนลักษณะท่ีสําคัญ ก็ถือโอกาสไดเสนอ
ญัตติข้ึนมาใหม แตอยางนอย ทุกส่ิง ทุกอยางยอมมีขอผิดพลาดแตวา
เราก็ตองแกไขนะครับ ตองกลาวขอบคุณนะครับทานประธานถึง
สมาชิกสภาท่ีใหความสําคัญตรงนี้เปนเรื่องตนๆนะครับ เพราะวา ถา
ไมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนะครับ โอกาสท่ีจะมาใชงานใน
สํานักงานยอมมีปญหา แลวก็เราไดเสนอญัตติแลว ก็มีรายการท่ีให
สภาแหงนี้ไดดูนะครับ ถือวาเปนรูปแบบนึ่งนะครับ แตอยางนอยนะ
ครับ ขอผิดพลาดได ดํา เนินการแกไขให ถูกตองขอบคุณท าน
ประธานสภาถึงสมาชิกดวยนะครับ เพื่อพิจารณาญัตติทั้ง 2 ญัตติ
อันนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีสมาชิกทานใดจะตองการอภิปรายอีกหรือไมครับ ขอเชิญทานสท. 
ประธานสภาฯ  ขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ 
  
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม ขวัญชัย ถนอมธีระนันท 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานนา สํานักงานขางบน ถาผานสภาแลว 
แกไขดําเนินการซอมแซมไดเลยครับ ส่ีเทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพล้ัง 
ไมเปนไรครับ ยินดีครับ ฝากทานประธานถึงผูท่ีเกี่ยวของท่ีทาน
สมาชิกไดอภิปราย ใหมองในมุมดี อยาไปมองวาแคนี้ทําไมตองวา 
เด๋ียวไมรูวาในใจคิดอยางไร ทุกคนเห็นดีเห็นชอบยกมือกันทุกทานครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไป ผมขอพักการประชุมสภาช่ัวคราว ๑0 นาทีนะครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม รับประทานน้ํา และทานอาหารวางกัน ครับ 
 

พักการประชุมเวลา  ๑0.4๐ น. 
เร่ิมการประชุมเวลา ๑0.50 น. 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - หลังจากท่ีเราไดพักรับประทานอาหารวางกันแลว ตอไปนะครับ  
ประธานสภาฯ  ยังอยูในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 5.2 ญัตติเพื่อพิจารณา

5.2.1 ขอเชิญทานเลขาวินัย หิรัญรักษ ครับ 
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นายวินัย  หิรัญรักษ - เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ ทุกทาน ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายวินัย 

หิรัญรักษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานนา ในระเบียบวาระท่ี ๕ 
เรื่องท่ีเสนอใหม 5.2 ญัตติเพื่อพิจารณา ญัตติ 5.2.1 รางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบานนา เรื่ อง  งบประมาณรายจ าย ประ จําป
งบประมาณ 2564 และพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา 
เรื่อง งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 
2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ญัตติ 5.2.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 และพิจารณาราง

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง งบประมาณรายจายเฉพาะ
การ การประปา ประจําปงบประมาณ 2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปร
ญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ก็ขอผูเสนอแปรญัตติท่ีจะอภิปราย
ช้ีแจงในรายละเอียด ขอเชิญทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ 

 
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท 

สมา ชิกสภา เทศบาลตําบลบ านนา  ในฐานะ ท่ี เปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาแหงนี้เมื่อคราว
ประชุมครั้งท่ีผานมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 
เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดกําหนดการแปรญัตติงบประมาณ
ไววันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และวันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2563 
จากนั้นวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ก็เปนการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อมีมติพิจารณาคําแปรญัตติและมีมติดังกลาว ซึ่งในราง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2564 ท่ีผูบริหารไดนําเขาสูสภานั้น ซึ่งมี
งบประมาณการ 2564 นั้น รวม 69,600,000 บาท (หกสิบเกา
ลานหกแสนบาทถวน) และพรอมท้ังรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บานนา ของงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําป
งบประมาณ 2564 คณะกรรมการแปรญัตติประจําปงบประมาณป 2564 
ประกอบไปดวย ดังนี ้
1. นายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท  เปน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสุชาติ  เหล็กเพชร  เปน กรรมการฯ 
3. นายพีระพงษ  จริตงาม  เปน กรรมการฯ 
4. นายสมนึก  เกิดผล  เปน กรรมการฯ 
5. นายศักด์ิสิทธิ์ รัตนมหาไพศาล เปน กรรมการฯ 
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6. นายบรรจบ  แววดี      เปน  กรรมการฯ 
                                                 7. นายบรรเจิด  จริตงาม  เปน  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ไดมีการแตง ต้ัง ผมนายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท เปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และมีการเสนอใหนายบรรเจิด จริตงาม เปน
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีการแตงต้ังเมื่อวันศุกรท่ี 31 
กรกฎาคม ๒๕๖3 และปฏิบัติหนาท่ีเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
วันท่ี 3 - 4 สิงหาคม ๒๕๖3 จํานวน 3 วัน คณะกรรมการแปรญัตติ
ไดมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีหองกิจการสภาเทศบาลตําบลบานนา ในเวลา 
๐๘.0๐ - ๑7.0๐ น. จะมีการสรุปผลการแปรญัตติวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
สงผลสรุปคําแปรญัตติใหประธานสภาฯ ในวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕๖3 ซึ่ง
มีผูเสนอคําแปรญัตติปรับลด จํานวน 6 รายการ และมีการปรับเพิ่ม
จํานวน 6 รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ)  ขออนุญาตนําเสนอในญัตติ
ขอปรับ เพิ่ มซึ่ ง มี ผู เ สนอปรับ เพิ่ มและ ผู ท่ี ให ก ารรับรอง  คือ 
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา ครบถวนทุกรายการ ซึ่งในการนําเสนอ
นั้น กอนอื่นตองขอขอบคุณฝายขาราชการประจําซึ่งประกอบไปดวย 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ผูอํานวยการกองทุกกองท่ีใหความรวมมือ 
และเขารวมประชุมตามคําเชิญของประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจําป 2564 ทุกกองใหความรวมมือเปน
อยางดี ท่ีใหขอมูล ซึ่งในการแปรญัตติปรับลดจํานวน 6 รายการ นั้น 
ซึ่งคณะกรรมการก็ไดพิจารณาแปรขอปรับลด ซึ่ง บางรายการนั้น ก็
ไมไดนําไปกอสราง ซึ่งคณะกรรมการมองเห็นความจําเปนเรงดวน
และท่ีสําคัญท่ีสุดในการประหยัดงบประมาณ เชน ในโครงการซอม
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานนา – หนองแหวน หมู 1 
เปนตน ซึ่งเดิมต้ังไว 1,956,000 บาท ขอปรับลดจํานวนเต็ม
ท้ังหมด คงเหลือ 0.00 บาท แตก็ไปปรับเพิ่ม แกไขดัดแปลงซอมเปน
จุดเฉพาะท่ีชํารุด หนักจริงๆ และก็ไดนํางบประมาณดังกลาวนั้น
ท้ังหมด ท่ีปรับลดเทาไร ก็นํายอดไปปรับเพิ่มท้ังส้ินเปนจํานวนเงิน 
3,405,200 บาท (สามลานส่ีแสนหาพันสองรอยบาทถวน) และ
ขออนุญาตแกไขในเอกสารประกอบการพิจารณาของเอกสารแปร
ญัตตินะครับ ในชุดที่ เอกสารประกอบการแปรญัตติหนาที่  9 
ที่นายบรรเจิด จริตงาม ผมขอเสนอแปรญัตติขอปรับเพิ่มโครงการท่ี
พิมพไวซอมสรางถนน ใหเปล่ียนเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายมาบฆอ – หวงหิน ใหเพิ่มเลข 1 ตัว เปนหมู 11 และ
ในหนาท่ี 10 ท่ีนายบรรเจิด จริตงาม สมาชิกสภาฯ ผมขอเสนอญัตติ
ขอปรับเพิ่มโครงการกอสรางใหเปนซอมสรางครับ งบประมาณ 
716,200 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) และท่ี
ยอดปรับเพิ่มท้ังส้ิน 6 รายการ จํานวนเงิน 3,405,200 บาท นั้น  
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 ใหนําคําวาเปนจํานวนเงินมาใสดานหนาของตัวเลขครับ ท่ียอด

จํานวนปรับเพิ่ม และปรับลด ใหนํายอดมาใสตอรายการ ขออนุญาต
นําเรียนตอสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ในการปรับลด ปรับเพิ่ม 
หลังจากท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดมาปฏิบัติหนาท่ีตามเวลาท่ี
กําหนดนั้น ซึ่งสมาชิกในนามของคณะกรรมการในฐานะท่ีเปนสภาก็
ไดนั่งรอวาสมาชิกทานอื่นท่ีไมไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติจะมี
ความคิดเห็นจะมายื่นขอแปรญัตติปรับเพิ่มและปรับลดอยางใด
หรือไม ซึ่งหลังจากนั้นทางทานคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 
ทาน ก็ไดปรึกษาหารือวาจะขอปรับลด ปรับเพิ่มอยางไรก็แลว ผลก็
เปนไปตามท่ีเอกสารไดนําเขาสูสภาในวันนี้ครับ ท้ังนี้ ท้ังนั้นไดรับการ
สนับสนุนขอมูลจากทานปลัด ผูอํานวยการกองทุกกอง และเมื่อได
ขอมูลครบถวนแลวตามคําเสนอแนะของฝายขาราชการประจําดวย 
ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเปนเอกฉันทท้ัง 7 เสียง  

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานสท.บรรเจิด จริตงาม ครับ 

ประธานสภาฯ 

 

นายบรรเจิด  จริตงาม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายบรรเจิด จริตงาม

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานนา เรื่องของการสงรายงานสรุปผลการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา ประจําปงบประมาณ 
2564 ในหนาท่ี 9 ท่ีผมเปนผูเสนอแปรญัตติโครงการ ขอปรับเพิ่ม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาบฆอ – หวงหิน ท่ี
เขียนวาเปนหมู 1 ใหเปล่ียนเปน หมู 11 ในฐานะท่ีผมเปนเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ผิดพลาดไปนิดนึง ในหนาท่ี 10ตามท่ีทาน
ประธานไดแกไขขอมูลก็ตามนั้นครับ เปล่ียนจากซอมสรางใหเปน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 ในหนาท่ี 10 ท่ีทาน
ประธานไดแจงไปแลววา ผมขอเสนอญัตติปรับเพิ่มโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบานนา – หนองแหวน หมูท่ี 1 ก็ให
เปล่ียนเปนโครงการซอมสรางตามท่ีทานประธานไดนําเรียนไปใหแลว
ครับ สวนตัวเลขปรับลด จํานวน 6 รายการ จํานวนเงิน3,405,200 
บาท และปรับเพิ่ม จํานวน 6 รายการ จํานวนเงิน 3,405,200 บาท  
ตัวเลขปรับลดและปรับเพิ่มยอดจํานวนท้ังหมดตรงกันครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - เฉพาะกรรมการแปรญัตตินะครับ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นควร 

ประธานสภาฯ เปล่ียนโครงการ หมู 1 ใหเปล่ียนเปน หมู 11 ขอใหยกมือครับ 

ขอบคุณครับ 
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มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทตามคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการหมูท่ี 1 

ใหเปลี่ยนเปน หมูท่ี 11 
 รับรอง จํานวน 7 เสียง 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไปขอเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ 
 
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท 

สมา ชิกสภา เทศบาลตําบลบ านนา  ในฐานะ ท่ี เปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ดังสรุปรายงานการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบานนา เรื่ อง  งบประมาณรายจ ายประ จําป  
งบประมาณ 2564 และรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง 
งบประมาณรายจาเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 2564 
ดังตอไปนี้ กอนท่ีผมจะอานรายละเอียดใหทราบนั้น ขอแจงใหทาน
ประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ทุกญัตติท่ีมีการแปรญัตติปรับลดและการ
แปรญัตติปรับเพิ่ม นั้น เปนมติเอกฉันท เปนจํานวน 7 เสียงท้ังส้ิน ซึ่ง
ผูท่ีแปรญัตติปรับลด ปรับเพิ่ม ท้ังหมดนั้นไดมอบหมายใหผมในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ได นํ า เ รี ยน ช้ีแจงกับท าน
ประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานไดทราบดังตอไปนี ้ 

  สรุปรายงานการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา 
เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
ไดมีการปรับลด 
1. ปรับลด 

 แผนงานการศึกษาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV ราคาเครื่องละ 18,200.00 บาท จํานวน 1 
เครื ่อง (หนาที่ 110) เดิมตั้งไว 18,200 บาท ขอปรับลด 
จํานวนเงิน 3,200.00 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 15,000.00 บาท
โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ  เหล็กเพชร 
และนายพีระพงษ  จริตงาม เปนผูรับรอง ดังนั้น คณะกรรรมการแปรญัตติ 
จึงมีมติเห็นขอบเปนเอกฉันทให ปรับลดคงเหลือ 15,000.00 บาท 

 2. ปรับลด 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการสงเสริมการคาขาย
ออนไลน จํานวน 20,000 บาท (หนาท่ี 177) เดิมต้ังไว 20,000 บาท 
ขอปรับลด จํานวนเงิน 10,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 
10,000.00 บาท  
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โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท โดยมีนายสุชาติ  เหล็กเพชร และ
นายพีระพงษ จริตงาม เปนผูรับรอง ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ 
จึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให ปรับลดคงเหลือ 10,000.00 บาท 

 
 3. ปรับลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายบานนา-หนองแหวน หมู 1 ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จํานวน 1,956,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินการโครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บานนา-หนองแหวน หมู 1 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางคอนกรีตกวางขางละ 0.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 2,460.50 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงเสนจราจร 
ติดต้ังปายจราจร จุดเริ่มตนโครงการ 47 P788306 E 1416909 N 
จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 788104 E 1416463 N  

 (ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรมทางหลวงชนบท)  (หนาท่ี 205)  
เดิมต้ังไว 1,956,000 บาท ขอปรับลด จํานวนเงิน 1,956,000 บาท 
ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 
โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายพีระพงษ จริตงามเปนผูรับรอง ดังนั ้น คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลด ปรับลดคงเหลือ 
0.00 บาท 
 

 4. ปรับลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนซอยจเร (ขางโรงปุย) (บน.0507) หมูท่ี 5 ตําบลบานนา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 442,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยจเร (ขางโรงปุย) (บน.0507) หมูท่ี 5 ตําบลบานนา อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 740 
ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ จุดเริ่มตนโครงการ 47 P 
788917 E 1422456 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 788733 E 
1422502 N (ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรมทางหลวงชนบท)  (หนาท่ี 196)   
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เดิมต้ังไว 442,000 บาท ขอปรับลด จํานวนเงิน 442,000 บาท ได
ปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ 
โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร และนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปน
ผูรับรอง ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเห็นชอบเปน
เอกฉันทให ปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 
 

 5. ปรับลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทุงเค็ด-คลองอาง (บน.0212) หมูท่ี 2 ตําบลบานนา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 496,000 บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทุงเค็ด-คลองอาง (บน.0212) หมูท่ี 2 ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 750 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ จุดเริ่มตนโครงการ 47 P 791105 
E 1420592 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 791253 E 1420613 N 
(ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กรมทางหลวงชนบท)(หนาที่ 198) เดิมตั้งไว 496,000 บาท 
ขอปรับลด จํานวนเงิน 496,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายขวัญชัย  ถนอมธีระนนัท 
และนาย ศัก ด์ิ สิทธิ์   รั ตนมหาไพศาล  เป น ผู รั บรอง  ด ัง นั ้น 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลด 
ปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 

 6. ปรับลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนมาบฆอ-หวงหิน (บน.1103) หมูท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง จํานวน 498,000 บาท.เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบฆอ-
หวงหิน (บน.1103) หมูท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังตามสภาพ จุดเริ่มตนโครงการ 47 P 788662 E 
1424540 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 788583 E 1424423 N 
(ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรมทางหลวงชนบท)  (หนาท่ี 201)   
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เดิมต้ังไว 498,000 บาท ขอปรับลด จํานวนเงิน 498,000 บาท 
ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท  
โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูรับรอง ดังนั้น คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให ปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 

                                         ยอดปรับลดท้ังสิ้น 6 รายการ เปนจํานวนเงิน 3,405,200 บาท 

ไดมีการปรับเพิ่ม 

1. ปรับเพิ่ม 
แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  โครงการติดต้ังเครื่องขยายเสียง พรอม
อุปกรณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการติดต้ังเครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลบานนา ไมคประชุมไรสาย 16 ชุด (กานไมคยาว 
17 นิ้ว)จํานวน 63,000 บาท หนาท่ี 44) 
ขอปรับเพิ่ม เปน ไมคประชุมไรสาย 16 ชุด ความยาวกานไมคไม
นอยกวา 24 นิ้ว 
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ 
ชํานาญ ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลบานนา เปนผูรับรอง คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบ
เปนเอกฉันทให ปรับเพิ่มคุณสมบัติปรับเพิ่มไมคประชุมไรสาย 16 ชุด 
ความยาวกานไมคไมนอยกวา 24 นิ้ว   

2. ปรับเพิ่ม  
โครงการรื้อถอนโคมไฟถนนพรอมติดตั้งใหม รอบสนามฟุตบอลใน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี 5 ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เปนจํานวนเงิน 218,000 บาท  
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท
ให ปรับเพิ่ม จํานวนเงิน 218,000 บาท 

3. ปรับเพิ่ม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังยาง ซอย 1 หมูท่ี 9 
ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ 481,000 บาท  
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โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให 
ปรับเพิ่ม จํานวนเงิน 481,000 บาท   
 
4. ปรับเพิ่ม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุงเค็ด – คลองอาง 
หมูท่ี 2 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจร ไมนอยกวา 
1,475 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน กรมทางหลวงชนบท)  
งบประมาณ  992,000.- บาท 
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให 
ปรับเพิ่มจํานวนเงิน 992,000.- บาท  
 
5. ปรับเพิ่ม 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆอ - หวงหิน 
หมูท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิว
จราจร  ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรมทางหลวงชนบท) งบประมาณ  998,000.- บาท 

  โดยมีนายนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ 
ชํานาญ ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลบานนา เปนผูรับรอง คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบ
เปนเอกฉันทให ปรับเพิ่ม  จํานวนเงิน 998,000.- บาท    
 
6. ปรับเพิ่ม 

  โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานนา – หนองแหวน 
หมูท่ี 1 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5.50 
เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจร  
ไมนอยกวา 907.50 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมทาง
หลวงชนบท) งบประมาณ 716,200.- บาท 
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  โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 

ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง ปรับเพิ่ม จํานวนเงิน 716,200.- บาท    
 

                                              ยอดปรับเพิ่มท้ังสิ้น  6 รายการ เปนจํานวนเงิน 3,405,200  บาท 

ผมนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ จึงได ช้ีแจงสรุปใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
รับทราบ การปรับลด จํานวน 6 รายการ และการปรับเพิ่ม จํานวน 6 
รายการ ดังรายละเอียดท่ีผมไดช้ีแจงแลว จึงเรียนมาเพื่อทราบ หาก
สมาชิกทานใดมีขอสงสัยประการใดสอบถามได จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรท่ีจะสงวนรางเดิมตองการอภิปรายตรง 

ประธานสภาฯ จุดใด ก็ขอเชิญนะครับ ท่ีไม ใชคณะกรรมการแปรญัตติ หรือ

คณะกรรมการแปรญัตติจะเปล่ียนใจก็ไดขอเชิญทานสท.สมพงค สุทธิสถิตย 

 ครับ 

 

นายสมพงค  สุทธิสถิตย - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายสมพงค สุทธิสถิตย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานนา ผมขออนุญาตสอบถาม เพราะเคย
ไดยินวาหมูท่ี 1 คือจะทําเปนโอเวอรเลยหรืออะไรเนี่ย จะทําเปน
คอนกรีตเหมือนเดิมใชหรือไมครับ ผมขอสอบถามแคนี้ครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานขวัญชัย ถนอมธีระนันท ประธานคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาฯ ญัตติ ครับ 

 
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท 

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ 2564 
ขอช้ีแจงทางสภาทราบวาในการหารือครั้งแรก และไดลงไปสํารวจ
พื้นท่ีโดยมีสมาชิกสภา มีทานพีระพงษ จริตงาม ทานสมนึก เกิดผล 
ทานบรรเจิด จริตงาม ทานบรรจบ แววดี ทานศักด์ิสิทธิ์ รัตนมหาไพศาล
ไปดูแลว ไดปรึกษาหารือ ไปดูแบบจากทองถ่ินใกลเคียงนะครับ เกี่ยวกับ
วิธีใชโอเวอรเลย คือ ความเขาใจแลว ทานประธานครับของพวกเรา
ไมใชชาง ไมมีความรูเรื่องเทคนิคในระบบราชการอะไร เราก็มองวาใน
การท่ีจําทําโอเวอรเลยนาจะเปนเรื่องท่ีประหยัดกวากับการ 
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ซอมสรางตามรางเดิมท่ีทางผูบริหารไดนําเขามานะครับ แลวก็ไดนัด
กับผูอํานวยการกองชางไปลงพื้นท่ีตรวจสอบกันอีกครั้งนึ่ง โดยมี
สมาชิกสภาเราเนี่ยไปกันครับ เมื่อทางกองชางไปสํารวจ ในใจก็คือวา
ตรงไหนท่ีชํารุดหนักจริงๆ คือก็ตองซอมกอนเปนแผล ท่ีเปนแผล เปน
รอยตอระหวางล็อกๆ เราจะแกะซอมล็อกเดียวเลย ก็ไมได ก็ตองเปน 
2 ล็อก ปรากฏวาทางผูอํานวยการกองชางไปวัดมาตามใจของสมาชิก 
ของสท.เราครับทานประธาน แลวเอามาคํานวณคิดตามระบบทาง
วิชาการของชาง ทางระบบราชการ คิดแลวเปนเงินสองลานกวาครับ 
แพงหนักกวา ขณะซอมจากท่ีผอ.สุรพันธ เขาไปดูเอง แลวเขาคํานวณ
เองกอน 12 จุด 12 ล็อก แตทางฝายสมาชิกเราไปดูแลวเนี่ย เอา
เฉพาะเลือกที่จําเปนจริง คือ 7 ล็อก ครับทานประธานถึงทานสท.
สมพงค ครับ 7 ล็อก สองลานเศษนิดๆ หนักกวาเกาครับ ของเรา
ท่ีต้ังไวลานเกากวา ปรากฏวาแนวคิดนี้เราก็ตองถอยลงมาครับ ก็
หารือท้ังผูบริหาร ฝายสภา ฝายกรรมการแปรญัตติท้ัง 7 ทาน หารือ
วา ฉะนั้นก็ซอมตามจุด ผมดูแลวท้ังหมด 5 จุด รวมความยาว 165 
เมตร และพื้นท่ีไมนอยกวา 907.50 ตารางเมตร มีตีเสน มีปายบอก
วงเวียนอะไร เหมือนกับวาแกไขกอน ก็ยังใชเงิน เจ็ดแสนกวาบาท 
เหลือเงินงบประมาณไปเกล่ียตามโครงการท่ีมีเอกสารอยูครับ คือทําท่ี
ไหนก็ทําในพื้นท่ีตําบลบานนาท้ังส้ินนะครับ จริงเรียนช้ีแจงวาโอเวอร
เลยกลายเปนราคาสูงกวาเดิมอีกครับ ก็เลยตองถอยออกมา และก็เอา
แตความจําเปนอยางเนี่ยครับ เด๋ียวรอโอกาสวันหนาฟาใหมคอยวา
กันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีสมาชิกสภาฯ ก็ไดรับทราบขอมูลการปรับลด และการปรับเพิ่มทุก
ประธานสภาฯ กองงานในสวนของคณะกรรมการแปรญัตติก็ถือวาสมบูรณแลว จะมี 

ผูใดมีขอมูลเพิ่มเติมนําเสนอหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมีผม
จะขอมติท่ีประชุมสภาฯนะครับ ผมตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีมีอยูใน
หองประชุมสภาฯ มีจํานวน 12 ทาน ถือวาครบองคประชุม ผมจะขอ
มติท่ีประชุมสภาฯวามีสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคําแปรญัตติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดทานใดจะอภิปราย
หรือจะสอบถามตรงไหน หรือไมในการปรับลด สมาชิกสภาฯทานใด 
เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการ
ปรับลดแผนงานการศึกษาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน 
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ราคาเครื่องละ 18,200.00 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง (หนาท่ี 110) เดิมต้ังไว 18,200 บาท ขอปรับลด 
จํานวนเงิน 3,200.00 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 15,000.00 บาท 
โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายพีระพงษ  จริตงาม เปนผูรับรอง  

 ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 
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นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายสุชาติ  เหล็กเพชร และ
นายพีระพงษ  จริตงาม  

 รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการสงเสริมการคาขายออนไลน 
จํานวน 20,000 บาท (หนาที่ 177) เดิมตั้งไว 20,000 บาท 
ขอ ป รับลด จํานวนเงิน 10,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 
10,000.00 บาท  

 โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูรับรอง 

 ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายสุชาติ  เหล็กเพชร และ
นายพีระพงษ  จริตงาม  

 รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบานนา-หนองแหวน หมู 1 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จํานวน 1,956,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานนา-
หนองแหวน หมู 1 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยองผิว
จราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางคอนกรีตกวางขางละ 0.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,460.50 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงเสนจราจร ติดต้ังปาย
จราจร จุดเริ่มตนโครงการ 47 P788306 E 1416909 N จุดส้ินสุด
โครงการ 47 P 788104 E 1416463 N (ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
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 งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมทางหลวงชนบท)  (หนาท่ี 

205) เดิมต้ังไว 1,956,000 บาท ขอปรับลด จํานวนเงิน 
1,956,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท  

 โดยมีนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูรับรอง ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายสุชาติ เหล็กเพชร และ
นายพีระพงษ จริตงามเปนผูรับรอง  

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบ
ลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยจเร (ขางโรงปุย) (บน.0507) หมูท่ี 5 ตําบลบานนา อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง จํานวน 442,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยจเร 
(ขางโรงปุย) (บน.0507) หมูท่ี 5 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 740 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังตามสภาพ จุดเริ่มตนโครงการ 47 P 788917 E 
1422456 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 788733 E 1422502 
N (ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรมทางหลวงชนบท)  (หนาท่ี 196) เดิมต้ังไว 442,000 บาท 
ขอปรับลด จํานวนเงิน 442,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 
โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ  

 โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร และนายขวัญชัย ถนอมธีระนันท  
 เปนผูรับรอง ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายสุชาติ เหล็กเพชร และ
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท 
รับรอง จํานวน 12 เสียง 

/-20-นายสําเนา... 



~ ๒๐ ~ 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทุงเค็ด-คลองอาง (บน.0212) หมูท่ี 2 ตําบลบานนา อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง จํานวน 496,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุงเค็ด-คลองอาง 
(บน.0212) หมูที่ 2 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร ไหล
ทาง ลูกรั งตามสภาพ จุดเริ่ มตน โครงการ 47 P 791105 E 
1420592 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 791253 E 1420613 N 
(ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กรมทางหลวงชนบท) (หนาที่ 198) เดิมตั้งไว 496,000 บาท 
ขอปรับลด จํานวนเงิน 496,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท 
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท 
และนายศักด์ิสิทธิ์  รัตนมหาไพศาล เปนผูรับรอง  

 ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท 
และนายศักด์ิสิทธิ์  รัตนมหาไพศาล 

 รับรอง จํานวน 12 เสียง 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
มาบฆอ-หวงหิน (บน.1103) หมู ท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จํานวน 498,000 บาท.เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบฆอ-
หวงหิน (บน.1103) หมูท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังตามสภาพ จุดเริ่มตนโครงการ 47 P 788662 E 
1424540 N จุดส้ินสุดโครงการ 47 P 788583 E 1424423 N 

/-21-(ตามแบบ... 



~ ๒๑ ~ 
 
 (ตามแบบแปลนมาตรฐาน งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรมทางหลวงชนบท) (หนาท่ี 201)  เดิมต้ังไว 498,000 บาท 
ขอปรับลด จํานวนเงิน 498,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 0.00 บาท  

 โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายสุชาติ เหล็กเพชร 
และนายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท เปนผูรับรอง ขอใหยกมือครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับลดตามคํารับรองของนายสุชาติ เหล็กเพชร และ
นายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท 

 รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่มโครงการ 

แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  โครงการติดต้ังเครื่องขยายเสียง พรอม
อุปกรณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการติดต้ังเครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลบานนา ไมคประชุมไรสาย 16 ชุด (กานไมคยาว
17 นิ้ว)จํานวน 63,000 บาท หนาท่ี 44) ขอปรับเพิ่ม เปน ไมค
ประชุมไรสาย 16 ชุด ความยาวกานไมคไมนอยกวา 24 นิ้ว  
ปรับเพิ่ม คุณสมบัติปรับเพิ่มไมคประชุมไรสาย 16 ชุด ความยาว
กานไมคไมนอยกวา 24 นิ้ว  
โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ  
โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา เปนผูรับรอง  
ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 
  

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม  - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับเพิ่มตามคํารับรองของนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 

  รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 /-22-นายสําเนา... 



~ ๒๒ ~ 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่มโครงการ

รื้อถอนโคมไฟถนนพร อมต ิด ตั ้ง ใหม  ร อบสนามฟ ุตบอล ใน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี 5 ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เปนจํานวนเงิน 218,000 บาท  

  ปรับเพิ่มเปนจํานวนเงิน 218,000 บาท  
  โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 

ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง  ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับเพิ่มตามคํารับรองของนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 

 รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่ม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังยาง ซอย 1 หมูท่ี 
9 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ 481,000 บาท 
ปรับเพิ่ม จํานวนเงิน 481,000 บาท  
โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง  ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับเพิ่มตามคํารับรองของนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
รับรอง จํานวน 12 เสียง 

/-23-นายสําเนา... 
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นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่มโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุงเค็ด – คลองอาง หมูท่ี 2 
ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา
1,475 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ 992,000.- บาท  

 ปรับเพิ่มเปนจํานวนเงิน 992,000.- บาท  
 โดยมีนายพีระพงษ จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 

ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง  ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ  

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่ม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆอ - หวงหิน 
หมูท่ี 11 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรมทางหลวงชนบท) งบประมาณ  998,000.- บาท   
ขอปรับเพิ่ม จํานวนเงิน 998,000.- บาท  โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม 
เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ ปลัดเทศบาลตําบลบานนา 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา เปนผูรับรอง  
ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับเพิ่มตามคํารับรองของนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
 
 
 

/-24-นายสําเนา... 
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นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯวาสมาชิกสภาฯทานใด เห็นดวยกับคํา 
ประธานสภาฯ แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพิ่มโครงการ

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานนา – หนองแหวน หมูท่ี 1 
ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
907.50 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรมทางหลวงชนบท) 
งบประมาณ 716,200.- บาท   
ปรับเพิ่มจํานวนเงิน 716,200.- บาท 
โดยมีนายบรรเจิด จริตงาม เปนผูเสนอ โดยมีนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
เปนผูรับรอง ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร

ญัตติในการปรับเพิ่มตามคํารับรองของนายอิทธิพงศ ชํานาญ 
ปลัดเทศบาลตําบลบานนา ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
รับรอง จํานวน 12 เสียง 

                                              ยอดปรับเพิ่มท้ังสิ้น  6 รายการ เปนจํานวนเงิน 3,405,200  บาท 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ผมขอพักการประชุม ชวงบายประชุมกันตอนะครับ ในวาระท่ี 2 ข้ัน 
ประธานสภาฯ แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ และวาระท่ี 3 การลงมติ ผมขอพักประชุมครับ

ขอเชิญทุกทานและผูเขารวมประชุมทุกทานรับประทานอาหารดวยกัน 
ไวชวงบายแลวมาประชุมกันตอครับ ผมขอพักการประชุม 1 ช่ัวโมง ครับ 

  
 พักการประชุมเวลา 12.00 น. 
 เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เร่ืองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
และรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เร่ือง รางงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4  

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - หลังจากท่ีเราไดพักรับประทานอาหารกันแลว ก็ประชุมกันตอนะครับ 
ประธานสภาฯ ตอไปก็จะเปนวาระท่ี 5.2 เรื่องท่ีเสนอใหม ญัตติ 5.2.1 รางเทศ

บัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2564 และพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา 
เรื่อง งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 2564 

/-25-ในวาระ... 



~ ๒๕ ~ 
 
 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ หลังจากปรับลดและปรับเพิ่มตามคําแปร

ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ถือวาเปนรางเทศบัญญัติฯใหม ท่ี
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบในสวนสรุปของคณะกรรมการแปร
ญัตติในรางเทศบัญญัติฯ ใหม ฉะนั้นผมก็นําเรียนสมาชิกสภาฯ ใหทุก
ทานไดนําเสนออีกครั้ง ไดอภิปรายอีกครั้ง จะมีสมาชิกสภาทานใดมี
ความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯอยูใน

หองประชุมสภาฯ มีจํานวน ๑๒ ทาน ถือวาครบองคประชุม สมาชิก

สภาฯทานใด เห็นชอบกบัการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

บานนา เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 และ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง งบประมาณรายจายเฉพาะ
การการประปาประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 หรือไม ขอใหยกมือครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ เห็นดวยตามคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 12 เสียง  
ประธานสภาฯ  ครับ 

มติท่ีประชุม    - มีมติเปนเอกฉันท ตามคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
  รับรอง จํานวน 12 เสียง 
  
วาระท่ี ๓ ข้ันการลงมติวาจะตราเปนเทศบัญญัติ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไป (การลงมติวาจะตราเปนเทศบัญญัติ)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ มีจํานวน ๑๒ ทาน ถือวาครบ

องคประชุม สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควรใหตราเปนเทศบัญญัติ 
เทศบาลตําบลบานนา เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2564 และรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง งบประมาณ
รายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 2564  
หรือไม ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหตราเทศบัญญัติ จํานวน 12 เสียง  
ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา 
เร่ือง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 และ       
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เร่ือง งบประมาณรายจายเฉพาะ
การการประปา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ตอไปก็จะเปนหนาท่ี
ของผูบริหารจะใชจายเงินงบประมาณตาง ๆ ตอไป 
เห็นชอบ จํานวน   12  เสียง 

ไมเห็นชอบ จํานวน  -  เสียง     

งดออกเสียง จํานวน   - เสียง 
/-26นายสําเนา... 



~ ๒๖ ~ 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไปเปนในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ญัตติ 5.1.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2563 
โอนลด  232,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 232,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  268,700.- บาท 
โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  232,000.- บาท  
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  โครงการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา (สํานักปลัด)  หมูท่ี 8 
ตําบล บานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนจํานวนเงินหลังโอน
ไปต้ังจายรายการใหม เปนจํานวนเงิน  232,000.-บาท  
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ขอใหยกมือครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 11 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ ขอใหยกมือครับ  
ประธานสภาฯ   
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ไมมีครับ  
ประธานสภาฯ  

  
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ ทานใดงดออกเสียง ขอใหยกมือครับ  
ประธานสภาฯ   
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
ประธานสภาฯ 
  
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ อนุมัติจํานวน 11 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
/-27-มติท่ีประชุม... 



~ ๒๗ ~ 
 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 

โอนลด  232,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา 
ต้ังไว 1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 
500,700.- บาท โอนลดคร้ังนี้ 232,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  268,700.- บาท 
โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  232,000.- บาท  
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและ
สิ่ งกอสราง ประเภท คาบํา รุงรักษาและปรับปรุงท่ี ดินและ
สิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา 
(สํานักปลัด) หมูท่ี 8 ตําบล บานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เปนจํานวนเงินหลังโอนไปต้ังจายรายการใหม เปนจํานวนเงิน  
232,000.-บาท  
อนุมัติ        11    เสียง 

 ไมอนุมัติ       -     เสียง -     

 งดออกเสียง    1   เสียง  
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ญัตติ 5.1.1 ญัตติขอยกเลิกญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2563 โอนลด 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา ต้ังไว 
1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ 260,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  240,700.- บาท 
โอนเพิ่ม 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารทั่ว ไป งานบริหารทั่ว ไป หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ต้ังไว 40,670.- บาท  
ใช ไป 0.00 บาท คงเหลือ 40,670.- บาท  โอนเพิ่มครั้ งนี้  
260,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  300,670.- บาท   
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติญัตติขอยกเลิกญัตติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ขอใหยกมือครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีจํานวน 11 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

/-28-นายสําเนา... 



~ ๒๘ ~ 
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ ขอใหยกมือครับ  
ประธานสภาฯ 
   
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ไมมีครับ  
ประธานสภาฯ  
  
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ ทานใดงดออกเสียง ขอใหยกมือครับ  
ประธานสภาฯ   
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  
 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกสภาฯ อนุมัติจํานวน 11 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
ประธานสภาฯ    
  
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติขอยกเลิกญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2563 โอนลด 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท 
โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลบานนา 
ต้ังไว 1,200,000.- บาท ใชไป  699,300.- บาท คงเหลือ 500,700.- 
บาท โอนลดคร้ังนี ้260,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  240,700.- บาท 
โอนเพิ่ม 260,000.- บาท 
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ต้ังไว 40,670.- บาท  
ใชไป 0.00 บาท คงเหลือ 40,670.- บาท  โอนเพิ่มคร้ังนี้  
260,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  300,670.- บาท   
อนุมัติ        11    เสียง 

 ไมอนุมัติ       -     เสียง -     

งดออกเสียง    1   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ  
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ตอไปเปนระเบียบวาระอื่นๆ สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ นะครับ ขอเชิญทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท  
 
 
 
 

/-29-นายขวัญชัย... 



~ ๒๙ ~ 
 
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - ผมเปนหวงกองชางท่ีไปซอมถนนแถวรานยํา ท่ีไปซอมดีครับ 
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบช่ืนชม แตเปนหวงท่ีวารถจะชนพนักงาน และรถของเทศบาล 

เพราะวาไมมีเครื่องหมายไฟเตือน รถก็คอนขางติด กลัวจะเกิด
อุบัติเหตุซ้ําซอน หวงใยวาถาจะไปซอม ใหเอากรวยไปดักไวกอน หรือ
ใชรถของงานปองกันปดทายใหจะดีกวาไหม เปนหวง ไมไดติหรือ
ตําหนิอะไร เปนหวงกลัวรถจะชนครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานสท.พีระพงษ จริตงาม ครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายพีระพงษ  จริตงาม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายพีระพงษ จริตงาม ในระเบียบวาระ 

อื่นๆ ผมไดรับเรื่องรองเรียนจากพี่นองประชาชนจากสายทุงเค็ด 
สํานักยาง หมู 2 หมู 6 ไฟแสงสวางหลายดวง ท่ีติดเปนโคมไฟ ไมติด
หลายดวง อยากจะใหทางผูท่ีเกี่ยวของได ถามีงบประมาณอยางไร 
ชวยดําเนินการแกไข ตอนนี้ผมก็เขียนคํารองแลว และก็อีกเสนนึ่ง 
บานนา หนองพลุ เลยมาจากบานทานสท.ขวัญชัย ถัดไปเรื่อยหนองพลุ
ก็จะมีไฟไมติดหลายดวง ตรงนั้นเปนทางโคง กลัวจะเปนอันตรายเลย
บานเจนงคไป ก็จะมีอีกหลายดวงดวยกัน ผมก็จะเขียนคํารองใหกับผู
ท่ีเกี่ยวของไดดําเนินการแกไขตรงนี้ และก็ หมู 2 หมู 6 หญาขางทาง
รก ไมไดตัดหญาสองขางทางเลย จากเนี่ยไปถึงเขาชองพริ้ง ขอใหชวย
ดําเนินการแกไขจากตรงนี้ดวย ผมมีอยูแค 2-3 เรื่อง แคนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - สมาชิกทานอื่นๆหรือไมครับ ขอเชิญทานสท.บรรเจิด จริตงาม ครับ 

ประธานสภาฯ 

 
นายบรรเจิด  จริตงาม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายบรรเจิด จริตงาม

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานนา เมื่อวานไดไปรวมหมู 9 ประชาคม 
ไดรับเชิญจากผูใหญบาน ไดรับปญหาเรื่องรองเรียนจากชาวบานให
มาสอบถามทางเทศบาลเกี่ยวกับโครงการซอมแซมริมตล่ิงคลองบุญ
สัมพันธ  ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจําป
งบประมาณป 2561 งบประมาณกอสราง 1,256,000 บาท 
กอสรางดวยเงินงบประมาณจายขาดเงินสะสมประจําป 2561 
ระยะเวลาการคํ้าประกันชํารุดบกพรอง 2 ป ต้ังแตวันท่ี ไมไดระบุ
สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี ไมไดระบุ สิงหาคม 2563 โครงการนี้อยู
หมูท่ี 9 คลองบุญสัมพันธ หนาบานลุงเปน ท่ีชาวบานเขาไดรองเรียน 
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 เขามาคือมันเกิดยุบและน้ําขัง เลยตาตุมตรงนี้ เขากลัววาจะยุบไปกัน

ใหญก็ฝากมาทางผม ผมก็ไดเขาไปดูเมื่อเชากอนท่ีจะมาประชุมสภา
ไดถายรูปภาพมา เกิดน้ําขังจริงๆนะครับ ทีนี้เขาไปโครงการวายังไม
ส้ินสุดการคํ้าประกันอยู อยากจะใหทางเทศบาลประสานงานไปยัง
ผูรับเหมาใหมาทําใหดี อยาใหน้ํามันขัง ถาเกิดขัง ก็จะเกิดการทรุดตัว
เรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานสท.สมพงค สุทธิสถิตย ครับ 

ประธานสภาฯ 

 

นายสมพงค สุทธิสถิตย - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 

สมาชิกสภาฯ ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายสมพงค สุทธิสถิตย  

ผมขอแจงเรื่องกองการประปา เพราะวาสมาชิกทุกทาน คงไดเจอกัน

มาเรื่องน้ําไมไหล หรือวาซอมประปาหรืออะไรก็แลวแต น้ําหยุดไหล 

ผมฝากทานประธานถึงผูท่ีเกี่ยวของดวยวาใหลงไลนบอกสักนิดนึง่วา

น้ําทําไมไมไหล ซอมอยูหรือวาเปล่ียนแปลงอะไรก็แลวแต ถาน้ําหยุด

ทีไร โดยมาชาวบานจะโทรศัพทหาผมทุกที ผมโทรศัพทถึงหัวหนา

ประปาก็ไมเคยไดรับครับ ถามีการซอมหรือเสีย ผมขอปรึกษาสมาชิก

วานาจะลงในไลนสักหนอยก็ดีครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - มีสมาชิกอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอเชิญทานผูบริหารครับ 

ประธานสภาฯ 

 
นายอิทธิพงศ  ชํานาญ - ขอบคุณครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ และ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี ของทานสท.พีระพงษ เรื่องไฟและตัดหญา ก็คงมอบใหผอ.กองชาง 
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา เขาไปดูเรื่องไฟ เพราะวาเปนหนาท่ีโดยตรงของกองชางนะครับ ก็

ตองขอบคุณทานประธานถึงสท.พีระพงษ ถามวาคํารองมีความสําคัญ
เปนหลักฐานการเสนอ เผ่ือการใชบุคลากรเพื่อการซื้อวัสดุอุปกรณ ถา
เราซื้อโดยไมมีท่ีมา ท่ีไปในการดําเนินการ ตรวจสอบไมได แตถามีคํา
รองมีความเดือดรอน แลวกองชางก็ถือวาเปนกองนึ่ง จะมีธุรการ ผอ.
กองชาง ปลัด นายกฯ อยางนอยคนท่ีรับผิดชอบท้ัง 3 คน ไดรับ
ทราบแลวก็ดําเนินการแกไข สวนการไปซื้อวัสดุอุปกรณ เมื่อมีคํารอง
มีการแกไข เปนหลักฐานช้ินนึ่ง ท่ีเปนประโยชนสําหรับของการ
ทํางาน ตองขอบคุณนะครับ คงมอบใหผอ.กองชางไปสํารวจและ
ดําเนินการแกไขนะครับ สวนทานสท.บรรเจิด เรื่องตล่ิงเปนสวนของ
กองชางเหมือนกัน คงไดมีไปดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองตนอีกทีนึ่ง  
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  ก็คงมอบใหผอ.กองชาง สวนทานสท.สมพงค เรื่องน้ําประปา แจงทาง

ไลน อันนี้รับไปกอนครับทานประธานถึงสมาชิก เพราะวามีกลุมไลน
หลายกลุมๆ สวนของผอ.กองการประปา เด๋ียวจะเนนย้ําวาทําอยางไง
แจงถึงสมาชิกวา โอเคมีทอน้ําไมไหลตรงไหน ทานประธานถึงสมาชิก
เพราะวาการซอมบํารุงมีตัวระบบ มีวาลวปดเปด แตไมเปนไรครับ 
เปนบทบาทหนาท่ีของกองประปา มีหนาท่ีซอมแซม ซอมบํารุงใหเร็ว
ท่ีสุด อยางนอยก็ตองมีความชัดเจนวา เมื่อไมมีการไมไหลก็ตองมี
สาเหตุนะครับ ถามีการแจงหรือทําความเขาใจ อยางนอยก็เขาใจ
ตรงกันนะครับ เด๋ียวก็คงใหผอ.กองการประปา ทานประธานถึงเชิญ
สมาชิกเชิญผอ.กองประปาอยูในกลุมไลนดวยนะครับ ผมก็คงมอบให
ผอ.กองประปาไดแจง ขออนุญาตทานประธานถึงสมาชิกวาผอ.ไดอยู
ท่ีหองประชุมหรือปาว ไมแนใจครับ ก็ฝากทานรองท่ีดูแลเรื่องกอง
การประปา ใครๆรับอาสาผอ.ผมเขากลุมไลน ยินดีครับ แลวก็จะได
เช่ือมโดยตรงวาติดขัดตรงไหนนะครับ ฝากทานรองนะครับ ไปส่ังการ
ใหผอ.กองประปาตามนโยบายท่ีปลัดใหดวยครับ ก็ถือโอกาสไดแจงท่ี
ประชุมสภาไดเขาใจตรงกัน ผมวาเปนประโยชนครับทานประธานถึง
สมาชิกอยางนอยการแจง ก็ควรมีวาเกิดอะไรข้ึนนะครับ ยิ่งเฉพาะ
ปลัดหรือผูบริหารซึ่งก็ตองทราบทุกเรื่อง ไมตองแทบ คือทุกเรื่องของ
ทองถ่ินของเทศบาลนะครับ ในระบบมีรายงานอยูแลว สวนแจง
สมาชิกก็จะเกิดประโยชน ฉะนั้นก็ถือโอกาสไดแกปญหาตรงนี้ ฉะนั้น
ตองเนนย้ําผอ.กองประปาวาตองอธิบายในไลนดวยวามีอะไรบาง เกิด
อะไรข้ึน เพราะวาทานประธานถึงสมาชิก เมื่อคืนท่ีระบบประปาหมู 8 
เขาทําถึงเท่ียงคืนกวาๆนะครับ ผอ.กองประปา หัวหนาเกษม ผม
ไดรับตรวจสอบดูเมื่อเชาครับ ทราบเมื่อเชา ทราบเม่ือตอนเย็นเขา
แจงผมก็คือมีการซอมแซมตอนสองทุมนะครับ แตเชานี้ไดรับทราบวา
ถึงเท่ียงคืนกวาๆ เกือบตีหนึ่ง เพิ่งแลวเสร็จ แตถาแจงใหเนี่ยสมาชิก
จะไดสบายใจไดแจงใหประชาชนไดรับทราบในเบ้ืองตนดวย แตถา
แจงเมื่อซอม แลวซอมเสร็จก็ควรแจงดวยครับ แตอยางนอยทางไลน
จะไดแจงทักทายกันไดถูกครับ ขอขอบคุณทานประธานครับ 

  
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ก็ดีครับ คือทางกองประปาอยูในกลุมไลนของกิจการสภาเวลาท่ีเขา 
ประธานสภาฯ จะซอมจะปดวาลวตรงไหน ก็จะไดแจงมาใหสมาชิกจะไดทราบ พอ

ชาวบานโทรศัพทมาถามจะไดตอบถูก ฝากทานรองสังวรประสาน
ลูกนองประปาใหเขามาในไลนหลายคนก็ได เขามาในกลุม ขอเชิญ
ทานผูบริหารครับ 
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นายอิทธิพงศ  ชํานาญ - ครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดเชิญแลวนะครับ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี แตอยางนี้ครับ ผมขออนุญาตแจงประธานถึงสมาชิกเมื่อประกาศ 
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา เลือกต้ังสมาชิกถือวาไมไดเปนแลว ผมขออนุญาตใหผูใตบังคับบัญชา

ออกจากกลุมไลนนะครับ เพราะวาพอไมไดเปนแลว มาทําหนาท่ีไมได
นะครับ มาเอาโนน เอานี้มาส่ังการมันผิดกฎหมายเลือกต้ังนะครับ 
ตองพึ่งระวังนะครับ อยูในกลุมปุปบอกวาเสนอปญหา เพื่อแกปญหา 
เพราะวาประกาศกฎหมายเลือกต้ังแลว เพื่อความใจเย็นๆนะครับ 
เพราะวายังไมไดเปน เอาโนน เอานี้ เผลอขอโนน ขอนั้น แลวหัวหนา
เกษมก็ทําๆ โอเคครับ ทุกคน 12 คน เห็นหมด ฉะนั้นประกาศ
เลือกต้ังปุป ผมขออนุญาตใหออกจากไลน เด๋ียวเขาไลนใหมตอนท่ีเขา
มาไดทําหนาท่ีครับ ขอบคุณครับทานประธาน  

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - ทานปลัดมาปลุกผมครับ แตก็ตองขอบคุณ แตเรื่องจริงไมใช 
สมาชิกสภาฯ ปญหาใหญหรอกครับวาเขากลุมไลน เขาได ก็ออกไดหมดครับ 

แตก็ดีแลวครับ ท่ีทานปลัดไดเตือนๆไวกอน ไมอยางนั้นเด๋ียวลืม
ตัว แตผมวาสมาชิกในหองนี้ 12 คน ไมคอยลืมตัวหรอกครับ 
ถาหมดวาระไมไดดํารงตําแหนงแลว ไมมากาวกาย ไมมาสั่ง
อะไรหรอกครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

นายสําเนา  วิทยานุกรณ - เมื่อสักครูผมไดเชิญหัวหนาธวัช เสนาะ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายธวัช  เสนาะ - เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ หัวหนา 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ กองงานทุกทาน ขาราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม

นายธวัช  เสนาะ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ เมื่อเชา
วันนี้ทีมงานปองกันไดมีกิจกรรมการฝกซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัยในพื้นท่ีเส่ียงภัยแบบบูรณาการ ขอไดมีหนังสือเชิญทาน
ประธาน แลวก็เรียนเชิญทานประธานไดเรียนเชิญถึงสมาชิกไดเขา
รวม ผมจะเชิญดวยวาจาหลายทาน แตเนื่องจากไดรับทราบจาก
ธุรการวามีการประชุมสภาในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งผมได
เขียนโครงการไวลวงหนาแลว ก็ไดสงหนังสือไปทางทองถ่ินขางเคียง 
7 ทองถ่ินดวยกัน ไดบูรณาการดวย ก็เลยไมไดรายงานไปเปน
รายบุคคลนะครับ แตทานไดทําหนังสือแลว 

นายสําเนา  วิทยานกุรณ - โครงการเมื่อเชาก็ไดเสร็จส้ินไปแลว สมาชิกทานอื่นมีอะไรท่ีจะพูด 
ประธานสภาฯ ในท่ีประชุมหรือไมครับ ขอเชิญทานสท.พีระพงษ จริตงาม ครับ 
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นายพีระพงษ  จริตงาม - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม นายพีระพงษ จริตงาม วันนั้นไดไป

โรงเรียนมกุฎเมืองไดรับการรองเรียนจากคุณแมลําดวน เงาดี ขอเอย
นาม เรื ่องขยะ ที่เขามาทิ้งขยะกัน ไมรู วาเราจะทําอยางไรได เขา
บอกวาเขามีถังขยะอยู เขาก็เสียสตางค แตไมรูวาใครเอาท้ิงกองไว
เต็มเลย ถังขยะของเขา ตอนเชามาเปนกองใหญทุกวันเลย เราจะทํา
อยางไรตรงนี้ฝากทานประธานสภาถึงผูเกี่ยวของวาเราจะมีวิธกีาร
แกไขอยางไร เขาก็นอยเนื้อตํ่าใจวาเรายอมเสียเงินคาภาษตีรงนี้อยู
แลว แตไมรูวาใครที่ไหนเอาขยะมาใสถุงดํามากองๆเต็มตลอดครับ 
เราจะมีวิธีอยางไรนะครับ หรือวาจะเขาไปคุยกับแกก็ฝากดวยนะครับ
วาเขาจะไดสบายใจนะครับ อันนี้ก็เขาก็ฝากมาครับ ขอบคุณครับ  

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ขอเชิญทานผูบริหารครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอิทธิพงศ  ชํานาญ - ครับ ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เรื่องการบริการ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี เรื่องขยะ ถังขยะเปนการบริการสาธารณะ เมื่อมีผูขาเราก็ไปติดต้ัง  
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา ติดต้ังเนี่ยไมมีหลักเกณฑท่ีจะหามผูใดมาท้ิง แตขอใหท้ิงลงถังหรือท้ิง

ขางไวเก็บ คําวาบริการสาธารณะทุกคนก็สามารถท้ิงได เหมือนกัน
ครับ เราไปตางจังหวัด ไปตลาดท่ีเขามีถังขยะ เราก็สามารถท้ิงได 
เพราะเปนการบริการสาธารณะนะครับ ตรงนี้ชัดเจนวาไมสามารถมี
ขอหามได แตก็ตองประสานในการทําความเขาใจกับผูท่ีเกี่ยวของ 
อยางเจาของบานหรือเจาของท่ีมายื่นคําขอท่ีเสียคาธรรมเนียมนะ
ครับ เพื่อทําความเขาใจ เด๋ียวก็คงจะมอบใหผอ.วนิดาไปคุยทําความ
เขาใจ แตตองยอมรับกอนนะครับ เหมือนยื่นคําขอแลว ผม
ยกตัวอยาง เปนตลาดยื่นคําขอแลว บานหลังนี้ขอ มันไมใชกรรมสิทธิ์
ของคนนั้นนะครับ วาหามคนนั้นท้ิง คนนี้ท้ิงไมมีทางเลยครับ ทุกคน
สามารถท้ิงไดเทานั้นเอง ถาท้ิงแลวก็ขอใหท้ิงลงถังขยะหรือท้ิงลง
ดานขางสามารถเก็บขนไดนะครับ แตวาเมื่อชาวบานกังวลหรือไม
สบายใจคงจะไดใหผอ.กองสาธารณสุขไดเขาไปทําความเขาใจนะครับ 
อยางนอยท่ีเกิดประโยชนกับชาวบานไดสรางความเขาใจ อยางนึ่งนะ
ครับ อีกกรณีนึ่งท่ีการบริการสาธารณะท่ีไมเก็บคาธรรมเนียม ถาเรา
เอาถังขยะไปต้ังในสวนของสาธารณประโยชน อยางโรงเรียนก็ตองต้ัง 
เพราะโรงเรียนเปนสาธารณประโยชนท่ีบริการเรื่องการเรียนการสอน
นะครับ ไมจําเปนตองมีการขอ หรืออีกกรณีทานประธานถึงสมาชิก
การใหการอนุเคราะหก็ไมเสียคาธรรมเนียมเหมือนกัน ก็เปนดุลพินิจ
ของผูบรหิารวา เราจะใหการอนุเคราะหเปนครั้ง เปนคราวการจัดงาน 
การจัดกิจกรรม เด๋ียวเอาถังขยะไปจัดการให เรียกวาสงเคราะห  
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  ตองแยกทีละประเภท แตถังขยะต้ังท่ียื่นคําขอแลว ก็ตองสามารถ

ใหบริการสาธารณะที่ประชาชนโดยทั่วไปที่จะมาทิ้งไดนะครับ 
ขออธิบายเพิ่มเติมใหทานประธานถึงสมาชิกไดเขาใจในเบ้ืองตนวามัน
จําเปนจริงๆ ไมมีขอหามใดๆ ท่ีจะหามใครมาท้ิง ขอช้ีแจงเทานี้ครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ครับอยูท่ีจิตใจ อยูท่ีจิตสํานึกของผูท่ีจะท้ิง หามไมได แตวา ถา 
ประธานสภาฯ เยอะๆ ก็ไมกลาไปท้ิงบานเขาหรอก ถังขยะของเขา อยางท่ีเราไป

ตางจังหวัดไปท้ิงขวด ถุงพลาสติกนั้นเปนเรื่องธรรมดา เพราะวาอยาง
ท่ีทานผูบริหารไดพูด เพราะขอไปแลว ไปต้ังแลว กลายเปนการ
บริการสาธารณะ ขอเชิญทานสท.ขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ 

 
นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท - ผม นายขวัญชัย ถนอมธีระนันท ครับ ก็คือจะแนะนําผอ.วนิดาท่ีไป 
สมาชิกสภาฯ คุยกับปาคนนี้ ใชความขันติๆ อยางสูงเลยครับ เพราะวาสท.พีระพงษ

ไดรับคํารอง วันนั้นก็ไปหลายคนๆ ก็คอยเดินแยกออกมา บางเรือ่งผม
เขาใจวาขาราชการประจําทานตองทํางานภายใตนโยบายในกรอบ
ของกฎหมายอยางเครงครัด แลวผมก็ทําความเขาใจชวยฝาย
ขาราชการฝายประจําหลายคนเขาใจอยางทองแทอยางท่ีทาน
ประธานไดบอกยกตัวอยางเรื่องไฟฟาและทานปลัดบอกเรื่องถังขยะ
คือตองเปนการบริการสาธารณะ ผมขอนําเสนอผูบริหารในอนาคต
ตอไปวา เราตองคิดมาแกปญหาวาท่ีเราเก็บขยะขาดทุนใชหรือไม
ขาดทุน แตถามวาขาดทุนเปนการบริการสาธารณูปโภคซึ่งเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู แตจะทําอยางไรท่ีการเก็บ
ขยะครอบคลุม แตการท่ีจะครอบคลุมในเรื่องของการไปเก็บขยะไป
ชําระ การกําจัด พอถึงเวลานั้น ณ จุดหนึ่งท่ีตําบลบานนามีความ
เจริญการเก็บเงินแบบนี้คาบริการใชไมได จะตองเปล่ียนไปตาม ตาม
ยุคของมันครับ แลวถาถึงวันนั้นใครอยูสภาแหงนี้ตอไปในอนาคตจะ
นึกถึงคําพูดผม คือจะไปยอนแยงกันก็ฉันเปนคนจายตังคหนาบานปา 
ปาเปนคนจายตังคคาถังขยะ แตทําไมถึง ยกตัวอยางนายพีระพงษ ถึง
เวลาแกไมไดจาย แตแกมาท้ิงหนาบานฉัน แลววันหนึ่งวันใดมีการ
เทศบาลมีการสํารวจไปดูตรงนี้มี 4 ถัง จายคาเก็บรายเดือน และวันดี
คืนดีคนอื่นมาชวยท้ิง ขยะมากเกินปริมาณท่ีทางราชการกําหนดไว 
ผอ.สาธารณสุขไดรับรายงานถังขยะ 4 ถังนี้ลนทุกวันก็เลยตอง
เพิ่มเติมใหเจาของท่ีขอเพิ่มเติม ใหเจาของผูขอเพิ่มเติมจํานวนถังเขา
อีกจาก 4 เปน 6 เพราะจํานวนมันมาก แตวานายสมคิด นาย
พีระพงษ 2 คนนี้ ไมเอา คือมาขอ เอามาท้ิง เพราะวาไมไดผิด
กฎหมายถังขยะเทศบาลตองบริการสาธารณประโยชน ถาพูดแบบนี้ก็
ถูกอีก ตอไปก็จะเหมือนกับเทศบาลเมืองแกลงใครมีบานมาก ก็เสีย
มาก ใครมีบานนอยก็เสียนอย แตนั้นหมายความวาเทศบาลเขาเก็บ 
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 ขยะทุกบาน คุณจะมาอางโนนนี้นั้นไมได เทศบาลเราไมไดเก็บแบบ

นั้นไง คือไมไดเก็บทุกบาน เก็บตามจํานวนถังท่ีรองขอ ท้ังหมดอยูท่ี
จิตใตสํานึกของคน แลวฟงท่ีปาพูดวารถขยะท่ีมาท้ิงของแกมาจากฝง
ของเทศบาลขางเคียงดวย ตอไปขยะตองเก็บเปนรายเดือน คือทุก
เดือนๆละ 30 บาท ไมรูนะ ท้ังท่ีบานไมมีท้ังก็ตองเสีย ผมข้ึนมาเพื่อ
บอกผอ.วนิดาใหไปพูดกับลูกคารายนี้ดวยความขันติ ชวยกันครับ สท.
เขารับเรื่องมาบอกเลา ก็ถูกตองแลวครับ เปนเรื่องของขาราชการ
ประจํา ดวยความหวงใยครับเห็นวาทํางานกองสาธารสุขก็มี
ขาราชการมีขาราชการคนเดียว กองชางก็มีขาราชการอยูคนเดียว 
ขอบคุณครับ 

 
นายสําเนา  วิทยานุกรณ - ก็คงพอสมควรนะครับ วันนี้ก็ถือไดวามีการประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เรื่องพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและ

วาระที่ 3 การลงมติ เรียบรอยไปดวยดีครับ ผมก็ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผูบริหาร หัวหนากองงานทุกทาน
ขาราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน พนักงานเทศบาลทุกทาน
เจาหนาท่ีกิจการสภา ท่ีมาประชุมกันอยางพรอมเพรียง ผมในฐานะ
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานนา ผมขอปดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบานนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันอังคารท่ี 11 
สิงหาคม ๒๕๖3 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา             
ผมขอปดการประชุมครับ 

  
ปดประชุม  13.30  น.  
 
 
  
 (ลงช่ือ)        วินัย  หิรัญรักษ ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายวินัย  หิรัญรักษ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานนา 
 
 
 

(ลงช่ือ)      สําเนา  วิทยานุกรณ ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายสําเนา  วิทยานุกรณ) 

                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลบานนา 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



~ ๓๗ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Uผู้เข้าประชุม

